



ปีที่ 41 ฉบับที่ 171 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การผ่อนผันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับไม่เกินปริญญาตรี

โดยที่มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งประสบปัญหาและอุปสรรค ที่ไม่สามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 และข้อ 5 (ค) (3) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการเก็บและการบริหารเงินค่าบำรุงการศึกษาการจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548 จึงผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยให้นักศึกษาชำระค่าบำรุงการศึกษา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ทั้งนี้ต้องจ่ายค่าปรับตามระเบียบอัตราที่กำหนดในข้อ 5 (ค) (3)

ประชุมคณาจารย์ 1 มี.ค.นี้

มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1 / 2556 ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. ที่ห้องพรหมโยธี โดยมีวาระสำคัญ คือ

1. ผลการดำเนินงานจัดการศึกษารอบ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556)
2. โครงการพัฒนาบุคลากรบนฐานสมรรถนะ และโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผลงานวิชาการ
3. การปรับปรุงกระบวนการข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
4. การจัดสรรทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ
5. กรอบการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ให้นักศึกษาผู้สำเร็จ รั่ววุฒิ การศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศให้นักศึกษาภาค
ปกติ และภาคพิเศษระดับปริญญาตรี จำนวน 75 คน ที่ระบุวันสำเร็จ
การศึกษา 15 มกราคม 2556 บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชอนุมัติการให้ปริญญาบัตร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
ให้นักศึกษาดังกล่าวติดต่อขอรับวุฒิกการศึกษาได้ ณ สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์
2556 เป็นต้นไป

ข่าวฝากจากวิเทศสัมพันธ์

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ใน
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAMEO Regional
center for Archaeology and Fine Arts <SPAFA> ร่วมกับกระทรวง
วัฒนธรรมและสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดการสัมมนาและการแสดงเรื่องปั้นหยาอียิปต์ในวันที่ 2 -6 มีนาคม
2556 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจซึ่งกันและ
กันระหว่างวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นว่าการจัดกิจกรรม
ข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการที่
ส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะและองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อบรรลุเป้าหมายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ผู้ที่
สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่ศูนย์ระดับภูมิภาค
ว่าด้วยโบราณคดี และวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (ซีมีโอ สปปาปา) หมายเลข
โทรศัพท์ 02-2804022-29) และเว็บไซต์ www.seameospafa.org
หรือสามารถติดต่อรับเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.สุทธาวลัย
ชัยแสง นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช โทร.075-377142

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม
แจ้งข่าวถึงผู้ประกันตนที่มีความ
ประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล
ประจำปี 2556 ให้ยื่นแบบเลือก
สถานพยาบาล (สปส. 9-20) ได้
ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 29 มีนาคม
2556 โดยคำนึงถึงความสะดวก
ความพึงพอใจ และประโยชน์ใน
การขอรับบริการทางการแพทย์
ทั้งนี้ สถานพยาบาลที่เลือกจะต้อง
เป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่
ผู้ประกันตนทำงานอยู่หรือพัก
อาศัยในเขตรอยต่อจังหวัดดังกล่าว
และขอให้ผู้ประกันตนถ่ายสำเนา
บัตรรับรองสิทธิ ฉบับเดิมไว้ก่อน
เพื่อนำไปใช้สิทธิรับบริการทาง
การแพทย์ในช่วงรอกการเปลี่ยน
สถานพยาบาล (สปส. 9-02)
ติดต่อขอรับแบบเลือก
สถานพยาบาล (สปส. 9-02) ที่
งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี หรือติดต่อได้
ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ตั้งแต่วันที่
จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556

กำหนดการเพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ลำดับ	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๑	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ น.	ประชุมคณะกรรมการฯ ตาม คำสั่งสภาที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอชื่อและกำหนดการ	คณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช
๒	๑๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖	เผยแพร่กำหนดการและ แบบประมวลประวัติและผลงาน โดยละเอียด	คณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	- บอร์ดประชาสัมพันธ์ - เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - คณะ สำนัก สถาบัน
๓	๑๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. (วันทึ่มหาวิทยาลัย เปิดทำการในเวลาราชการ)	<u>การเสนอชื่อ</u> ๑) นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแบบประมวล ประวัติและผลงานโดยละเอียด ได้คนละไม่เกิน ๑ ชื่อ โดยใส่ ซองปิดผนึกส่งที่สำนักงาน อธิการบดี ด้วยตนเอง ๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแบบประมวล ประวัติและผลงานโดยละเอียด ได้คนละไม่เกิน ๑ ชื่อ โดยใส่ ซองปิดผนึกส่งที่สำนักงาน อธิการบดี ด้วยตนเอง	- เลขานุการ คณะกรรมการฯ - หัวหน้าสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช
๔	๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.	ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการ เสนอชื่อจำนวนสองเท่าของจำนวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ลาออก และจัดทำบัญชีรายชื่อจำแนก ตามความรู้ และความเชี่ยวชาญ	คณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช





พริกเที่ยง

บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏมา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายกิ่งกมล ปรึษาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พริกเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 3 ปีมะโรง อย่างเข้าสู่วันที่สี่ของการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ แต่เป็นวันสุดท้ายสำหรับการผ่อนผันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับไม่เกินปริญญาตรี ให้นักศึกษาที่ยังค้างชำระดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 15.30 น.ของวันนี้

รองฯจุติพร อัครวิไลวรรณ พักนี้แม้ภาระงานจะหนาแน่นยังไง แต่ดูหน้าตาท่านจะมีความสุขเป็นพิเศษ จะไม่ให้แฮปปี้ได้ไงในเมื่อลูกชายคนเก่งน้องณัฐนนท์ อัครวิไลวรรณ หรือน้องโฟโต้ของน้ำๆป่าๆ เพลอแป็บเดียวโตเป็นหนุ่มน้อยอนาคตสดใส เมื่อสามารถสอบเรียนในโครงการแพทย์ชนบท ที่ ม.มหิดล ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ตี๋ มา ณ โอกาสนี้ค๊ะ

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนสนใจใฝ่รู้ตามหลักศาสนาตั้งแต่ตัวน้อยๆ ว่าแล้วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ก็ได้ให้นักเรียนไปร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในเช้าวันนี้ ก่อนที่จะมีพิธีแห่กันจริงๆในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งจะสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสืบทอดกิจกรรมทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป

เก็บตกจากโรงเรียนสาธิตกันอีกหนึ่งข่าว เป็นเรื่องของการทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา งานนี้มีนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนมาร่วมกิจกรรมกันคึกคักมากถึงมากที่สุด ซึ่งสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวและยกให้เป็นขบวนผ้าป่าที่ยาวเท่าที่เคยทำข่าวมา จากกิจกรรมนี้ได้ปัจจัยมาจำนวน 415,145 บาท โดยโรงเรียนจะนำไปปรับปรุงสถานที่และจัดสนามเด็กเล่นในร่มใต้อาคาร และจัดซื้อสื่อเข้าห้องสมุดและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เรียบร้อยตามเป้าหมายต่อไป

ไปแจ้งกันมาหรือยัง สำหรับผู้ประกันตนที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2556 ให้ยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส. 9-20) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 นี้ และขอให้ผู้ประกันตนถ่ายสำเนาบัตรรับรองสิทธิฯ ฉบับเดิมไว้ก่อน เพื่อนำไปใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ในช่วงรอการเปลี่ยนสถานพยาบาล (สปส. 9-02) ติดต่อขอรับแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส. 9-02) ที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หรือติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 29 มีนาคม นี้

ส่งท้ายข่าวด้วยข่าวฝากจากหน่วยงานภายนอกสองข่าว ข่าวแรกจากโรงเรียนเทศบาลวัดเหยงค์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างเทศบาล ตำแหน่งครูสอนชั้นประถมศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นี้ และข่าวที่สอง ช่วงวันหยุดเนื่องในวันมาฆบูชา 25 กุมภาพันธ์นี้ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้แจ้งมาว่าจะงดให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอก 1 วัน แต่จะเปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. แทน

ปิดท้ายพริกเที่ยงด้วยคำคมจาก 108 วาทะแห่งความสุข “มีจิตเมตตาจะไม่มีศัตรู ผู้มีสติปัญญาจะไม่เกิดทุกข์” สวัสดิ์ค๊ะ